

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai nguồn gốc, mục đích, thời điểm và chủ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức để thực hiện công trình: Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Làng.

Hạng mục: Giải phóng mặt bằng lô B3

Địa điểm: phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ.

Căn cứ Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt bổ sung các dự án, công trình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Biên bản họp về việc xác minh nguồn gốc, mục đích, thời điểm và chủ sử dụng đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng công trình: Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Làng. Hạng mục: Giải phóng mặt bằng các lô B3; Địa điểm: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ;

UBND phường Nguyễn Nghiêm đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ đã tổ chức để các hộ dân kê khai và kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất thuộc phạm vi thu hồi đất và tổ chức họp xác minh nguồn gốc, thời điểm, mục đích, chủ sử dụng đất đối với các thửa đất thuộc phạm vi thu hồi đất;

Nay UBND phường Nguyễn Nghiêm công khai nguồn gốc, mục đích, thời điểm và chủ sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân và đất tổ chức để thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng công trình: Đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp Đồng Làng. Hạng mục: Giải phóng mặt bằng lô B3. Địa điểm: Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ để nhân dân và tổ chức có liên quan biết và tham gia ý kiến.

(Có biên bản cuộc họp kèm theo)

Thời gian công khai: 10 ngày, kể từ ngày 25/10/2023 đến hết ngày 04/11/2023.

Địa điểm công khai: Tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 3 và trụ sở UBND phường Nguyễn Nghiêm.

Trong thời gian công khai nêu trên nếu ai có ý kiến, kiến nghị gì về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất thì gửi đơn đến UBND phường Nguyễn Nghiêm để được xem xét giải quyết. Quá thời gian nêu trên mà không có ai kiến nghị, khiếu nại thì UBND phường Nguyễn Nghiêm lập biên bản kết thúc công khai, tiến hành xác nhận về quyền sử dụng đất để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ của công trình nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND phường (Niêm yết);
- Tổ trưởng TDP 3 (Niêm yết);
- Ban Quản lý DA ĐTXD và PTQĐ TX Đức Phổ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc Thìn